

// //



เด็ก ม.5 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจเพื่อตรวจสอบสภาพจิต ด้านพ่อแม่ของนักเรียนม.5 ที่จุดไฟเผา.ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ยอมรับลูกเปลี่ยนไปเพราะย้ายโรงเรียน

หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ หอสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ก่อเหตุ คือ นายโก้ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนดังกล่าว ที่ให้การรับสารภาพ เป็นผู้ลงมือก่อเหตุเผาห้องสมุดเพียงผู้เดียว โดยลงมือเมื่อช่วงกลางดึก เนื่องจากไม่ต้องการมาโรงเรียน

เพราะทางโรงเรียนได้สอนเข้มงวดมาก จึงไม่อยากมาเรียน อีกทั้งตนเองเพิ่งย้ายมาเรียนได้ไม่นาน ทำให้เพื่อนล้อว่าตนเองเป็นคนบ้านนอก จึงอยากกลับบ้าน โดยไม่รู้อะไรเหตุผลใดบอกผู้ปกครอง เลยวางแผนเผาห้องสมุด เพื่อให้โรงเรียนปิดปรับปรุงซ่อมแซม

แต่ขณะลงมือก่อเหตุไม่มีผู้พบเห็น หรืออยู่ภายในโรงเรียน ทำให้ไฟลุกลามไหม้ทั้งอาคาร จนเสียหายอย่างหนัก ด้วยความละอายใจ จึงประสานกับครูฝ่ายปกครอง เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ด้านนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารหอสมุดของ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม จนเสียหายอย่างหนักนั้น ทาง ผอ.โรงเรียนได้สั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา 7 วัน แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนของนักเรียน และเตรียมหาห้องเรียนสำรอง ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ด้วย โดยครั้งนี้เป็นอำนาจของโรงเรียนที่สามารถสั่งปิดได้

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำ ร่วมกับสหวิชาชีพ พร้อมแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์สิน ทำให้เกิดความเสียหายและเตรียมควบคุมตัวส่งสถานพินิจตามกฎหมาย และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองวิเทศการ และหลักฐานอื่น ๆ ก็เชื่อว่า มีผู้ต้องหาก่อเหตุเพียงคนเดียวและไม่ได้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

ขณะที่ น.ส.นริศรา ขวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมแถลงข่าวถึงความเสียหายเบื้องต้นว่า มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคือ 130 ล้านบาท และกำลังตรวจสอบว่าต้องรื้อถอนอาคารหรือไม่ อีกทั้งยังเตรียมหาห้องเรียนชั่วคราว จำนวน 15 ห้อง สำหรับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ด้วย ซึ่งจะมีการเปิดสอนตามปกติในวันที่ 14 มิ.ย.นี้

ทางด้าน นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนันทน์ ผอ.สถาบันกัลยาธรรมาคารินทร์ เปิดเผยว่า สภาพจิตใจของนายโก้ มีอาการซึมเป็นบางครั้ง แต่เมื่อถามหรือพูดคุยด้วยก็สามารถโต้ตอบได้ รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดี แต่ในเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่า นายโก้มีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติหรือไม่

ขณะที่ผู้ปกครองของนายโก้ ก็กล่าวถึงเรื่องนี้กับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ว่า นายโก้เป็นลูกชายคนโต ในจำนวนพี่น้อง 2 คน เป็นเด็กเรียนเก่ง ผู้ปกครองให้ย้ายโรงเรียนมาจาก จ.อุดรธานี มาสอบที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และนายโก้ก็สอบเข้าโรงเรียนนี้ได้ในระดับต้น ๆ แต่พอขึ้น ม.5 เกรตนายโก้ตก และก้บ่น ๆ ไม่อยากเรียน ทำให้คิดว่าเหตุที่นายโก้เผาโรงเรียนน่าจะทำไปเพราะความเครียด

// //